



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๖๑,๙๗๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ชง'คสช.'ตั้งสภาพปฏิรูปศึกษา 'ทปอ.-มรภ.-มทร.'จับ'สมศ.'

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวในการประชุมหารือแนวทางข้อเสนอปฏิบัติการศึกษา (ระยะสั้นและระยะยาว) เพื่อส่งมอบต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุจริตให้คนในชาติ ว่า การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จะวางระบบโครงสร้างที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ไปต่อได้หลังเลือกตั้ง โดยประเด็นที่อยาก

ให้ดำเนินการคือจัดตั้งสภาเพื่อคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนต่างๆ ที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้ จัดตั้งหน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ปรับปรุง หรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจากการหารือในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เห็นตรงกันว่าการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เป็นการเพิ่มภาระงาน และอุปสรรคให้สถาบัน

## การศึกษา

นายเกษมพงศ์ กวีติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ระบบการศึกษาไทยเหมือนท่อน้ำที่ดูแลเฉพาะเด็กที่อยู่ในท่อ 2-3 ล้านคน โดยลืมว่ายังมีเด็กอีก 30-40 ล้านคนที่อยู่ข้างท่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้ง สนใจแต่เรื่องวุฒิการศึกษา โดยไม่ได้ดูว่าจะเอาความรู้ที่อยู่ในระบบ 16 ปีไปทำงานอะไร ซึ่งใช้งบประมาณมาก แต่ได้คนไม่มีคุณภาพ โจทย์ใหญ่ของปฏิรูปการศึกษาคือ ทำอย่างไรให้คนที่อยู่ในท่อและนอกท่อ เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ศธ.จะรวบรวมข้อเสนอสรุปร่วมกับแผนที่ ศธ.กำหนดไว้ก่อนเสนอ คสช. โดย ศธ.อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จึงต้องรับฟังความคิดเห็นอีกหลายหน่วยงานอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

